

วิทยาการเกษตรศาสตร์ มก. ได้รับการยกระดับเป็นวารสารนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.แจ้งผลการพิจารณาการยกระดับวารสารวิทยาการเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ของ มก. (**Kasetsart Journal Natural Science**) ว่าเป็นวารสารที่มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยยกระดับให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ (**International Journal**) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ วารสารวิทยาการเกษตรศาสตร์ เป็นวารสารของ มก. จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งได้จัดพิมพ์วารสารครั้งแรกขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2504 โดยในปี พ.ศ. 2523 แยกออกเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแขนงต่าง ๆ และผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทั้งจากภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันวารสารวิทยาการเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิมพ์ ปีละ 4 ฉบับในเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม สำหรับสาขาสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับในเดือน เมษายน สิงหาคม และธันวาคม นอกจากนี้มีเว็บไซต์ให้สืบค้นข้อมูล ซึ่งได้ทำการรวบรวม **Link** ข้อมูลของวารสารวิชาการต่าง ๆ ใน มก.ไว้ด้วย เป็นวารสารที่เหมาะสมสำหรับ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย และดาวน์โหลดผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงใน **Kasetsart Journal**

ทั้งนี้ วารสารสาขาวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครสมาชิก โดยเสียค่าบำรุงการจัดส่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 60 บาท / ปี บุคคลและนิติบุคคล จำนวน 125 บาท / ปี

วารสารสาขาสังคมศาสตร์ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 40 บาท / ปี บุคคลและนิติบุคคล จำนวน 80 บาท / ปี

นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ สามารถส่งผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้โดย**ไม่เสียค่าใช้จ่าย** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรพรรณ วงษ์วานิช ผู้จัดการวารสาร **Kasetsart Journal** และคุณสุไร สุวรรณรัตน์ โทร 0-2579-5548 ภายใน 1368 หรือ <http://kasetsartjournal.ku.ac.th>